
สรุปประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น  
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน  

(ภายใตคาใชจายในการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันศุกรท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
ณ หองจามจุรี ช้ัน 1 โรงแรมสยามริเวอรรีสอรท อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

 

การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพ่ือรองรับการ
ลงทุน (ภายใตคาใชจายในการพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกรที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ หองจามจุรี ช้ัน 1 โรงแรมสยามริเวอรรี
สอรท จังหวัดชัยภูมิ โดย นายสมบูรณ ศรีทอง หัวหนากลุมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ชัยภูมิ เปนกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมจากภาคสวนตางๆ   ซึ่งมีผูเขารวมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น 63 คน  โดย
แบงเปน ผูแทนจากหนวยงานราชการ  จํานวน 46 คน เอกชน 4 คน และประชาชน 13 คน   

ในการประชุมไดมีการนําเสนอความเปนมาโครงการ แนวทางการศึกษา และแผนการดําเนินงาน โดย
นางสาวอธิกา รงคสวัสดิ์ ผูจัดการโครงการ   และนําเสนอผลการรวบรวมขอมูลสถานการณดานกายภาพ 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม สิ่งแวดลอม ของจังหวัดชัยภูมิ โดย ดร. กฤศ ฉายแสงเดือน รวมท้ังการระดม
ความคิดเห็นจากท่ีประชุม ในประเด็นดังนี้  

ประเด็น ความคิดเห็นท่ีไดจากการประชุม 

1. โอกาสและขอจํากัดในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของจังหวัด 

โอกาส 

- มีพื้นท่ีใหญเปนลําดับท่ี 7 ของประเทศ  
- มีการเกษตรกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ ท้ัง ออย มัน ขาว สัปปะรด 

ยาง  
- มีเสนทางรถไฟ และเสนทางรถไฟในอนาคตท่ีจะขยายตามแผนงาน

ของการรถไฟฯ ท่ีจะสรางทางรถไฟขยายสู จ.เพชรบูรณ และ จ.เลย 
ทําใหชัยภูมิเปนศูนยกลางโลจิสติกสการขนสงได และการขยายรถไฟ
ทางคูสายสีมวงเร่ิมตนจากสถานีจัตุรัส-ชัยภูมิ-หนองบัวลําภู-เลย. 
รวมท้ังอยูใกลสถานีขนสงสินคา (บัวใหญ)  
- มีสนับสนุนการสรางแหลงกักเก็บนํ้าขนาดกลางเพิ่มเติม ซ่ึงอาจ

สามารถนํามาใชประโยชนทางการอุตสาหกรรมได  
- สินคาโอท็อปมีช่ือเสียง  

ขอจํากัด 
- ผังเมืองปจจุบัน ไมเอ้ือในการสรางและขยายโรงงานอุตสาหกรรม  
- แหลงนํ้าท่ีไมเพียงพอตลอดท้ังป ขาดระบบการสงนํ้า การกระจายนํ้า

เพ่ือการอุตสาหกรรม 
- ขาดโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ดวยติดประเด็นผังเมือง

ไมเอื้ออํานวยตอการสราง) เชน ชัยภูมิมีการปลูกสัปปะรด ปละ 
80,000 ตันโดยประมาณ แตไมมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 



ประเด็น ความคิดเห็นท่ีไดจากการประชุม 

จะตองสงไปถึงระยอง  หรือมีการเลี้ยงสัตว สุกร ไก แตไมมีโรงงาน
แปรรูปท่ีเพียงพอ ตองสงเปนสัตวมีชีวิตไปเขาโรงงานแปรรูปจังหวัด
ขางเคียง  รวมท้ังมีการปลูกพืชอาหารสัตวหลายชนิด แตก็ไมมี
โรงงานผลิตอาหารสัตว ทําใหตองซ้ืออาหารสัตวจากจังหวัดอ่ืนๆ มา  
- นโยบายของจังหวัดท่ีตองการเปนเมืองแหงความสุข ซ่ึงอาจทําใหไม

สนับสนุนดานอุตสาหกรรม ดวยเกรงการเกิดปญหาความขัดแยงการ
ใชท่ีดิน ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
- เสนทางคมนาคม (ถนน) ยังไมเพียงพอ  
- กําลังแรงงานพรอมเน่ืองจากมีวิทยาลัยอาชีพหลายแหง แตไปทํางาน

ท่ีจังหวัดอื่น ซ่ึงสามารถท่ีจะดึงกลับมาได อัตราการวางงานนอย แต
ท่ีวางเน่ืองจากรอฤดูกาล 

2. พ้ื นที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ ในกา ร
พัฒนาเปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

 

 พื้นท่ีที่มีการปลูกวัตถุดิบน้ัน ๆ ควรมีโรงงานแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา 
และขนสงสูพื้นท่ีอุตสาหกรรม เพื่อแปรรูป โดยจัดต้ังเปนลักษณะ
นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ ใหสามารถแลกเปล่ียนทรัพยากร
ได เชน มีโรงงานแปรรูปอาหาร เศษวัสดุเหลือใชก็นําไปสูอีกโรงงาน
หน่ึงแปรรูปเปนอาหารสัตว หรือแปรรูปเปนปุยอินทรีย  เปนตน  

 พื้นท่ีทางตอนลางของจังหวัด (อําเภอเมืองลงไป) มีความเหมาะสม 
ดวยเปนพื้นท่ีท่ีมีการปลูกวัตถุดิบทางการเกษตรจํานวนมาก เชน 
อําเภอบําเหน็จณรงค   

 พื้นท่ีท่ีติดกับจังหวัดนครราชสีมา เชน คอนสวรรค อําเภอเมือง จัตรัส 
บําเหน็จณรงค แกงครอและขอนแกน เชน เกษตรสมบูรณ  ภูเขียว 
บานแทน เปนตน เพื่อสงเสริมการคา การผลิตไดงาย มีความ
เช่ือมโยงกับจังหวัดอ่ืนๆ  

3. ป ร ะ เ ภ ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่ี
นาสนใจ/เปนไปไดในพ้ืนที่ของ
จังหวัด 

 

 อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร  เชน  โรงงานผลิตสัปปะรดแปรรูป   
แปรรูปมันสําปะหลัง เปนตน หรือการแปรรูปอาหาร  เชน แปรรูป
เน้ือสัตว  เปนตน  และอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง เชน อาหารสัตว ปุย
จากกาก หรือนํ้าเสีย กระดาษ/ผาใยสัปปะรด พลังงานจากชีวภาพ 
เปนตน โดยมองวา ควรจัดทําเปนนิคมอุตสาหกรรม หรือเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือใหกํากับดูแลปญหาสิ่งแวดลอม 
กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมาต้ังมีความตอเน่ืองกัน แลกเปล่ียน
ทรัพยากร/ของท่ีไมไดใชแลวใหกันและกันได 

 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับโลจิสติกส ยานยนต  
 อุตสาหกรรมยาสมุนไพร (แบบอภัยภูเบศ)  

 อุตสาหกรรมสินทอ ผาไหมตัดเย็บ 
 อุตสาหกรรมท่ีสะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมกอปญหามลพิษ  

 อุตสาหกรรมท่ีขยายประโยชนจากเหมืองแรโปแตสฯ 

 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองจากของเสีย  



ประเด็น ความคิดเห็นท่ีไดจากการประชุม 

4.ขอเสนอแนะ 

 

 ยุทธศาสตรดานอุตสาหกรรมของจังหวัดควรมีการจัดทําอยาง
ตอเน่ือง ดวยปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงคอนขางเร็ว  

 กฎหมายผังเมือง ควรมีการปรับเปล่ียนและสงเสริมการพัฒนาของ
จังหวัด  

 รัฐควรสนับสนุนใหมีการสรางนิคมอุตสาหกรรม /เขตอุตสาหกรรม 
โดยใหโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรไดต้ังรวมกัน และแลกเปล่ียน
ทรัพยากร/ของท่ีไมไดใชแลวใหกันและกันได มีพื้นท่ีปองกันมลพิษ 
การจัดสรรน้ําใชไมแยงกับการเกษตร  
 เพื่อสนับสนุนใหเอกชนมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีท่ีกําหนด

ควรมีการใหสิทธิพิเศษเพิ่มเติม และใหชาวบานไดรับประโยชนดวย  

 

  



 

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน 
วันศุกรที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมสยามริเวอรรีสอรท อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

  

  

  

  



  

  

  

  

 


